

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4331**/UBND-VP

Hải Dương, ngày **09** tháng 12 năm 2019

V/v tăng cường bảo đảm ANTT
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Kính gửi:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-HD	
Số: 2344	Ngày: 10/12/2019
ĐƠN	Chuyên: Đ. T. Đ. T.
Lưu hồ sơ	

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2019 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Công an đã phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), góp phần giữ vững an ninh quốc gia, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo quy luật, vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm gia tăng, tình hình trật tự, an toàn giao thông, cháy, nổ, trật tự công cộng sẽ diễn biến phức tạp hơn. Để bảo đảm tốt ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và địa phương, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các lễ hội đầu năm, tạo tiền đề tiếp tục triển khai công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng như các sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước và địa phương trong năm 2020, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, chính quyền các địa phương tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, huyện tổ chức rà soát các nhiệm vụ đã được phân công và chương trình công tác đã đề ra trong năm 2019, có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc sở, ngành mình quản lý tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Tập trung đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, thực hiện công tác tuyên truyền đến mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ

động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, truy nã tội phạm, quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với những người có đủ điều kiện.

Huy động các lực lượng, thực hiện đồng bộ giải pháp tham gia phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến hết ngày 14/02/2020).

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố và số chống đối trong nước. Ngăn chặn các hoạt động móc nối, xây dựng, phát triển lực lượng, tạo dựng hội, nhóm trái pháp luật; vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, kích động biểu tình, gây rối; giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ.

Triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa bàn tỉnh; các mục tiêu bảo vệ; sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, địa phương. Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh trong dân tộc, tôn giáo, bảo vệ bí mật nhà nước.

Chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công ngay từ đầu và từ cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp về ANTT, không để kéo dài, hình thành “điểm nóng”.

Tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm công nghệ cao và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hải Dương về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Triển khai đồng bộ các biện pháp hành chính kết hợp với biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, tổ chức đấu tranh, bắt giữ xử lý các hành vi vi phạm khai thác cát, khoáng sản trái phép; lập bến, bãi tập kết, sản xuất, kinh doanh khoáng sản trái phép; trốn thuế; mua, bán hóa đơn GTGT nhằm hợp thức hóa khoáng sản không có nguồn gốc, xuất xứ; vận chuyển khoáng sản trái phép; quá tải trọng; bảo kê, tranh giành địa bàn gây mất ANTT địa phương...

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm, vi phạm (*cầm đồ, quán bar, karaoke, nhà hàng, quán ăn đêm...*). Tăng cường công tác phát hiện, quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ; đặc biệt là các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kiểm chế tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân, nhất là tại các địa bàn thành phố, thị xã, tuyến đường trọng điểm, trụ sở cơ quan Đảng, nhà nước, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, chợ, nơi tập trung đông dân cư, nơi tổ chức lễ hội...; tổ chức hướng dẫn, phân luồng bảo đảm cho nhân dân lưu thông an toàn trước, trong và sau các kỳ nghỉ lễ.

4. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với can, phạm nhân, học viên; bảo vệ tuyệt đối an toàn trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở cai nghiện. Giám sát chặt chẽ các đối tượng trọng điểm, số bị án tử hình; không để can, phạm nhân, học viên trốn, tự sát, đánh nhau, gây rối...

5. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, phục vụ yêu cầu chính trị của địa phương. Sớm đưa ra xét xử các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án điểm được dư luận quan tâm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm.

6. Các cơ quan báo chí kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán; chủ động hơn nữa việc tuyên truyền, định hướng dư luận trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; tích cực đưa tin, bài tuyên truyền, cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm ANTT phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo cấp trên theo quy định. / . . .

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- Lưu: VT, NC ✓

CHỦ TỊCH



Nguyễn Dương Thái